



ที่ นร ๐๕๐๗/ว ๑๗๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อเพื่อการปรับปรุงข้อมูลของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย

เรียน กระทรวง ทบวง กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อเพื่อการปรับปรุงข้อมูลของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย แบบ รฐน.๑/๔๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของท่านตรวจสอบ ประวัติของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายในสังกัด เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การได้รับการจ่ายและการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงชื่อ – ชื่อสกุล ให้ถูกต้องตรงกันและเป็นปัจจุบัน ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ข้อมูลฐานันดรผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพาย ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลตาม โครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ปรากฏตามรายชื่อที่ได้ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งผู้ที่เพิ่งจะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายในโอกาสต่อไป ดังนี้

๑. รายชื่อผู้พ้นจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือ ถูกลงโทษ ปลดออก ไล่ออกจากราชการ
๒. รายชื่อผู้ที่มีการรับโอนหรือให้โอนไปสังกัดต่างกระทรวง
๓. รายชื่อผู้ที่เพิ่งเลื่อนระดับสูงขึ้นเป็นระดับ ๙ และได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม. ในปีนั้นมาด้วยแล้ว (ถ้ายังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติขอพระราชทาน ขอให้ดำเนินการในปีที่ขอพระราชทาน)
๔. รายชื่อผู้ที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือสถานภาพบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว และ ชื่อสกุล เป็นต้น

/ ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแจ้งรายชื่อทุก ๖ เดือน คือเดือนตุลาคมและเดือนเมษายน เพื่อสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการตรวจสอบปรับปรุง แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงกันกับ ข้อมูลของหน่วยงานท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือและแจ้งหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติต่อไปด้วย
จกชอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุลยุทธ หิรัณยะวาลิต)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๔ - ๔๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๘๒๒๔